

Công tác xã hội - kết nối yêu thương

Những bữa cháo sáng, những món quà thiết thực từ các nhà từ thiện được chuyển đến tận tay bệnh nhân; những ngày hội đón trung thu, giáng sinh được tổ chức ngay tại bệnh viện đã góp phần đem yêu thương, niềm vui đến với các bệnh nhân nhỏ tuổi và người nhà. Cây cầu kết nối yêu thương ấy chính là các thành viên Phòng Công tác xã hội (CTXH), Bệnh viện Nhi Thái Bình.



Bệnh viện Nhi Thái Bình tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho các cháu Trường Mầm non quốc tế Fairy Dream.

Tuy mới thành lập và đi vào hoạt động hơn 1 năm song hoạt động của Phòng CTXH đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc tạo dựng mối quan hệ hài hòa giữa người bệnh với người bệnh, giữa người bệnh và nhân viên y tế đem lại tinh thần, phấn khởi và thể chất tốt cho bệnh nhân trong suốt quá trình điều trị. Hoạt động CTXH cũng để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp cho các bệnh nhi

và người nhà khi đến Bệnh viện. Điều dưỡng Bùi Thị Xiêm, Phó trưởng Phòng CTXH chia sẻ: Khi mới thành lập Phòng chỉ có 9 thành viên, chủ yếu là điều dưỡng viên, chưa được đào tạo chuyên nghiệp về CTXH trong bệnh viện, vì vậy kinh nghiệm hoạt động gặp một số khó khăn, hạn chế. Công tác đón tiếp, phân loại, hướng dẫn, chỉ dẫn chưa được

chuyên nghiệp; hoạt động về thông tin truyền thông, giáo dục sức khỏe, quảng bá hình ảnh chưa nhiều. Công tác vận động từ thiện nhằm giúp đỡ cho bệnh nhân nghèo, bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn chưa được sự hiệu quả. Song, được sự tạo điều kiện của lãnh đạo Bệnh viện cùng sự nỗ lực của các thành viên, Phòng CTXH đã nhanh chóng ổn định tổ chức với 3 tổ chuyên môn,

mỗi tổ phụ trách một lĩnh vực cụ thể và hoạt động dần đi vào nề nếp, hiệu quả. Hàng ngày, tổ chăm sóc khách hàng ngoài việc túc trực đón tiếp, hướng dẫn người bệnh còn kết hợp với Khoa Khám bệnh và Khoa Điều trị tự nguyện bố trí cán bộ làm việc thêm ngoài giờ, từ 11 giờ đến 13 giờ 30 và 16 giờ 30 - 19 giờ. Vì vậy, bệnh nhân tới khám đều được tiếp đón, chỉ dẫn tận tình, nhanh chóng. Để hỗ trợ người bệnh, tổ truyền thông thường xuyên tổ chức các buổi tuyên truyền qua loa phát thanh về nội quy, quy định của Bệnh viện; tổ chức giáo dục sức khỏe cho người bệnh, cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh đang lưu hành, hướng dẫn cách phòng tránh dịch bệnh theo mùa. Đặc thù bệnh nhân của Bệnh viện là các em bé, nhiều em mắc bệnh nan y phải nằm viện thời gian dài, gia đình hoàn cảnh rất khó khăn. Để có thể hỗ trợ, các thành viên Phòng CTXH đã cố gắng phát huy vai trò, tìm tòi sáng tạo, triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực, ý nghĩa như kết nối với các nhà từ thiện, tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, tặng quà nhân dịp

1/6, trung thu, giáng sinh, tết để giúp các em được vui chơi và với bớt nỗi đau bệnh tật. Đồng thời, hỗ trợ bệnh nhân, người nhà bệnh nhân các bữa ăn từ thiện, sữa, đồ dùng sinh hoạt và quần áo; kêu gọi nguồn kinh phí hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân nặng có thời gian nằm viện thường xuyên, giúp gia đình người bệnh với bớt khó khăn. Chị Nguyễn Thị Thanh, người nhà bệnh nhân đến từ Quỳnh Phụ cho biết: Tôi quen sống ở quê, khi con phải chuyển lên Bệnh viện điều trị tôi rất lo lắng. Song khi đến Bệnh viện Nhi, được các điều dưỡng Phòng CTXH đón tiếp, hướng dẫn, hỗ trợ từ thủ tục nhập viện đến chuyển khoa điều trị. Trong những ngày ở viện, cháu được hỗ trợ cháo ăn sáng, được tặng sữa, đặc biệt là được "ông già Noel" thăm hỏi, động viên, tặng quà, cháu vui lắm. Tôi thấy hoạt động của Phòng CTXH rất thiết thực, ý nghĩa, đặc biệt đối với những người dân vùng xa như chúng tôi. Khác với chị Nguyễn Thị Thanh lần đầu đưa con đến Bệnh viện Nhi, chị Bùi Thị Uyên ở huyện Hưng Hà có con đã nhập Khoa Hồi sức cấp cứu gần 2 năm, từ khi cháu vừa sinh ra. Chị Uyên cho biết: Tôi và các thành viên trong gia đình phải nghĩ việc để thay nhau chăm con. Hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn của tôi cũng như của các bệnh nhân nặng trong Khoa, Phòng CTXH thường xuyên kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ sữa, quần áo, tiền mặt. Đồng thời, hỗ trợ 100% cháo cho con và bữa

ăn hàng ngày cho người nhà. Nếu không có sự hỗ trợ đó, có lẽ tôi khó vượt qua được hoàn cảnh éo le này. Đến nay, Phòng CTXH đã kết nối thành công và tiếp nhận đóng góp, tài trợ thường xuyên từ hàng chục nhà từ thiện. Đặc biệt, mỗi dịp lễ, tết, nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong tỉnh đã chung tay cùng Bệnh viện chăm lo, thăm hỏi, động viên các bệnh nhi và gia đình. Có được kết quả đó, chị Bùi Thị Xiêm cho biết: Các thành viên trong Phòng đều rất nỗ lực học hỏi, trau dồi để thực hiện tốt nhiệm vụ. Đến nay đã có 4 người được nhận chứng chỉ về đổi mới phong cách thái độ và năng lực thực hành nhi khoa tại Bệnh viện Nhi trung ương; 3 người được nhận chứng chỉ công tác xã hội trong bệnh viện của Trường Đại học Y Hà Nội; 1 người được dự hội nghị CTXH trong bệnh viện do Bộ Y tế tổ chức... Mỗi cán bộ trong Phòng đã tiếp thu tốt những kỹ năng, kiến thức được đào tạo đồng thời tích cực cập nhật, vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào các hoạt động chuyên môn. Vì vậy, những phân hồi tiêu cực từ phía bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại khu vực khám bệnh không những giảm thiểu mà còn nhận lại những lời động viên, cảm ơn chân thành từ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Đó chính là động lực để Phòng CTXH tiếp tục triển khai thêm nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ người bệnh trong thời gian tới.

HÀ DUNG

Số sinh con thứ ba trở lên tăng so với năm 2016

Theo số liệu thống kê, năm 2017, toàn tỉnh có 3.262 trẻ mới sinh là con thứ ba trở lên, tăng 141 trẻ so với năm 2016. Các huyện có tỷ lệ sinh con thứ ba cao nhất là Thái Thụy 14,51%; Tiền Hải 14%; Quỳnh Phụ 13,62%. Kiến Xương là địa phương có tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên thấp nhất với 10,28%. Toàn tỉnh có 237 cán bộ, đảng viên sinh con thứ ba trở lên, trong đó huyện có số lượng cán bộ, đảng viên sinh con thứ ba trở lên cao là Hưng Hà với 43 trường hợp, Thái Thụy 41 trường hợp, thành phố Thái Bình 36 trường hợp...

VŨ THƯ Chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em



Năm 2017, huyện Vũ Thư tiếp tục duy trì tốt hoạt động truyền thông văn, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em. Trên 80% số cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, vị thành niên và thanh niên sắp kết hôn được cung cấp thông tin, tư vấn nâng cao kiến thức về sức khỏe sinh sản - KHHGD. 100% phụ nữ có thai được khám, theo dõi sức khỏe, tiêm phòng uốn ván sơ sinh, được cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản. Năm 2017, Vũ Thư cũng là huyện thực hiện tốt chiến lược quốc gia về dinh dưỡng, trong đó tập trung cho các xã trọng điểm, tăng cường truyền thông, hướng dẫn các bà mẹ nuôi con khoa học. Hiện có 80% bà mẹ có thai và có con dưới 5 tuổi được truyền thông giáo dục dinh dưỡng bằng nhiều hình thức, tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi còn dưới 13%.

ĐỨC ANH

PHỤ NỮ THÀNH PHỐ Góp sức xây dựng đô thị văn minh

Bên cạnh đẩy mạnh phát triển kinh tế, cán bộ, hội viên phụ nữ thành phố Thái Bình đã có những hoạt động thiết thực xây dựng đô thị văn minh.

Chị Nguyễn Thị An, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Thái Bình cho biết: Để hội viên đồng lòng, đồng sức thì đưa phần đầu thực hiện tốt các phong trào, hoạt động xây dựng đô thị văn minh, việc tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền luôn được các cấp hội chú trọng. Ngoài tổ chức các buổi sinh hoạt chi, tổ..., các cấp hội đã tổ chức các hội thi, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm, sân khấu hóa các nội dung tuyên truyền... Các cấp hội cũng đã xây dựng những mô hình, phần việc, hoạt động cụ thể, thiết thực và được cán bộ, hội viên phụ nữ toàn thành phố hưởng ứng thực hiện. Toàn thành phố hiện có 250 tổ thu gom rác thải có sự tham gia của phụ nữ; có 320 đoạn đường, tuyến phố phụ nữ tự quản. Tại các đoạn đường, tuyến phố tự quản, chị em đảm nhận việc quét dọn vệ sinh, phối hợp giữ gìn an toàn giao thông, an ninh trật tự, cảnh quan, ngăn ngừa các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường hoặc có nơi che khuất tầm nhìn, thực hiện tổng vệ sinh theo lịch định kỳ hàng tuần, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi... Hội phụ nữ các xã, phường, nữ công các trường học, cơ quan, đơn vị còn vận động hội viên chủ động trồng cây cảnh, rau xanh trong các không gian trống, nhỏ nhằm cung cấp rau sạch và tạo nhiều mảng xanh giữa lòng đô thị...

đến không sử dụng túi nilon khi đi chợ, mua sắm. Túi nilon sau khi sử dụng không vứt bừa bãi ra đường, đồng ruộng, hồ ao, sông. Không những thế, hội viên, phụ nữ còn tuyên truyền, vận động người thân trong gia đình và các hộ kinh doanh thay vì sử dụng túi nilon thì mang làn khi đi chợ, đựng rác bằng sợi hoặc xô. Hội LHPN phường đã trao rất nhiều chiếc làn nhựa cho hội chi, tổ..., các cấp hội đã tổ chức các hội thi, tọa đàm chia sẻ kinh nghiệm, sân khấu hóa các nội dung tuyên truyền... Các cấp hội cũng đã xây dựng những mô hình, phần việc, hoạt động cụ thể, thiết thực và được cán bộ, hội viên phụ nữ toàn thành phố hưởng ứng thực hiện. Toàn thành phố hiện có 250 tổ thu gom rác thải có sự tham gia của phụ nữ; có 320 đoạn đường, tuyến phố phụ nữ tự quản. Tại các đoạn đường, tuyến phố tự quản, chị em đảm nhận việc quét dọn vệ sinh, phối hợp giữ gìn an toàn giao thông, an ninh trật tự, cảnh quan, ngăn ngừa các hành vi lấn chiếm lòng, lề đường hoặc có nơi che khuất tầm nhìn, thực hiện tổng vệ sinh theo lịch định kỳ hàng tuần, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, hạn chế tình trạng vứt rác bừa bãi... Hội phụ nữ các xã, phường, nữ công các trường học, cơ quan, đơn vị còn vận động hội viên chủ động trồng cây cảnh, rau xanh trong các không gian trống, nhỏ nhằm cung cấp rau sạch và tạo nhiều mảng xanh giữa lòng đô thị...

Cùng với đó, các cấp hội đã thành lập các địa chỉ tin cậy tại cộng đồng để phòng, chống bạo lực gia đình, tham gia hòa giải các vụ mâu thuẫn, tranh chấp; hỗ trợ phụ nữ mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng. Điển hình, Hội LHPN phường Lê Hồng Phong hỗ trợ 200.000 đồng/tháng cho mẹ của 1 phụ nữ đi tù; câu lạc bộ phụ nữ từ thiện của phường đã thăm, tặng quà, động viên khi người phụ nữ này được mãn hạn tù; Hội LHPN xã Đông Hòa nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để hỗ trợ tạo việc làm cho 1 phụ nữ mãn hạn tù... Các cấp hội cũng thường xuyên phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, chuyên đề, thành lập các nhóm tự giác tội phạm, tổ tự quản an ninh. Trong năm 2017, các cấp hội đã phối hợp lập hồ sơ 5 trường hợp đưa vào Trung tâm Giáo dục, chữa bệnh, lao động xã hội; vận động 49 trường hợp điều trị Methadone tại Trung tâm Y tế thành phố. Thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xây dựng người phụ nữ văn minh, lịch thiệp, có lối sống văn hóa, có lòng nhân hậu, các cấp hội đã vận động phụ nữ tham gia các hoạt động thiện nguyện, đóng góp tiền, vật chất, thời gian; thực hiện nét văn hóa của phụ nữ thành phố qua việc giao tiếp, kinh doanh mua bán văn minh, lịch sự, nên

nã với khách hàng. Ngoài ra, các cấp hội đã tích cực vận động chị em tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao. Chị Lưu Thị Hằng, hội viên phụ nữ phường Trần Hưng Đạo cho biết: Việc tập luyện thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ thường xuyên cùng với chị em phụ nữ đã tạo sân chơi bổ ích và rèn luyện sức khỏe, gắn kết tình đoàn kết, góp phần hạn chế các tệ nạn xã hội. Chị Nguyễn Thị An cho biết thêm: Những hoạt động trên của các cấp hội đã góp phần giúp 87% gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 339/431 thôn, tổ đạt tiêu chuẩn, 3 xã đạt danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa mới, 8 phường đạt danh hiệu phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Thời gian tới, các cấp hội tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện thực tế, phát động các phong trào có sức, thiết thực góp phần xây dựng đô thị văn minh.

PHƯƠNG CHI



Phụ nữ thành phố tham gia vệ sinh, bảo vệ môi trường.

CÔNG ĐOÀN HUYỆN ĐÔNG HUNG Chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động

Năm 2017, các cấp công đoàn huyện Đông Hưng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác, khẳng định vị thế là tổ chức đại diện cho giai cấp công nhân, người lao động trên địa bàn.

Đồng chí Trần Đức Hiền, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng cho biết: Với gần 11.300 đoàn viên, sinh hoạt tại 212 công đoàn cơ sở, năm qua, để tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, nhiều việc làm thiết thực quan tâm đến đời sống đoàn viên đã được các cấp công đoàn trong huyện tích cực triển khai thực hiện. Các cấp công đoàn trong huyện chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình việc làm, thu nhập, đời sống của công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ), tham mưu, đề xuất, tìm và tạo nhiều việc làm mới cho đoàn viên; tổ chức sắp xếp lao động khoa học, hợp lý ở các doanh nghiệp; phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước liên quan đến người lao động. Ngay từ đầu năm 2017, các tổ chức công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên hàng trăm CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn và con em họ bị khuyết tật, nhiễm chất độc hóa học nhân dịp tết Nguyên đán. Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các công đoàn cơ sở làm việc với chủ sử dụng lao động nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động. Các hoạt động xã hội, từ thiện cũng được các cấp công đoàn tiến hành thường xuyên. Phong trào xây dựng quỹ để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ được các công



Công nhân, người lao động huyện Đông Hưng yên tâm lao động, sản xuất vì tổ chức công đoàn luôn bên cạnh họ.

đoàn cơ sở tiếp tục đẩy mạnh và sử dụng hiệu quả. Qua phát động, nhiều công đoàn cơ sở xây dựng quỹ tương trợ nội bộ, quỹ vì người nghèo... với tổng số tiền 350 triệu đồng. Năm 2017, các cấp công đoàn trong huyện đã vận động xây dựng quỹ mái ấm công đoàn được trên 82 triệu đồng. Hướng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2017, Liên đoàn Lao động huyện Đông Hưng đã phối hợp với Ban Chỉ đạo hướng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động huyện tổ chức lễ phát động tại Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Đông Nam. 100% đơn vị khối sản xuất, kinh doanh được tuyên truyền, tổ chức ký cam kết bảo đảm an toàn vệ sinh lao

động, chủ động xây dựng kế hoạch và có phương tiện phòng cháy, chữa cháy. Vì vậy, năm 2017 không xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng ở các công đoàn cơ sở. Thực hiện Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, Liên đoàn Lao động huyện chỉ đạo các công đoàn cơ sở khởi ngoài quốc doanh phối hợp với chủ doanh nghiệp ký kết hợp đồng với người lao động, vận động các doanh nghiệp đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động. Kết quả, 100% đơn vị đã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức; 100% đơn vị tổ chức hội nghị người lao động; 12/24 doanh nghiệp đã có thỏa ước lao động tập thể, có nội quy lao động

và biện pháp giải quyết việc làm, tăng thu nhập, bảo đảm các quyền lợi cho người lao động. Cũng trong năm 2017, huyện Đông Hưng đã thành lập được 3 công đoàn cơ sở với 402 đoàn viên. Công tác tổ chức, cán bộ thường xuyên được quan tâm như quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ công đoàn các cấp; thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ công đoàn chuyên trách. Đến nay, 100% công đoàn cơ sở huyện Đông Hưng đã tổ chức thành công đại hội; tất cả cán bộ, đoàn viên đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn huyện lần thứ X, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh.

THU HIỀN